

Vĩ a qua, Israel không ngĩng không kích mĩnh liĩt liĩc liĩng Iran ở Syria và Iraq, "thù mĩ hĩn cũ" đã làm Iran có kế hoạch "xóa sổ" Israel, Mĩ khĩng đĩnh Iran có khĩ năng thĩc hiĩn đĩu này.

Vĩ lý do đĩ a chính trị và tôn giáo, mĩc dù Iran và Israel cách nhau hĩn mĩt nĩ a khu vĩc Trung Đông, nhĩng luôn coi nhau là "đĩi thĩ nhiĩu duyên nĩ", Iran đã nhiĩu liĩn đĩ a sũ "xóa sổ Israel khi bĩn đĩ thĩ giĩ". Gĩn đĩy, do Israel không kích các liĩc liĩng vũ trang củ a Iran ở Syria, có nhiĩu biĩu hiĩn cho thĩy Tehran đang đĩy nhanh tĩc đĩ thĩc hiĩn kế hoạch này.



Thĩ tĩng Israel Benjamin Netanyahu củ nh báo rĩng, Iran đang lên kế hoạch tĩn công Israel. Nguĩn: Sohu

Theo Thĩ i báo Israel ngày 25/11, Thĩ tĩng Israel Benjamin Netanyahu đã đĩ a ra củ nh báo rĩng, Iran đang lên kế hoạch tĩn công Israel và Israel sũ "làm mĩi cách có thĩ" đĩngĩn củn kế hoạch "hoang tĩng" này củ a Tehran. Củ nh báo củ a Thĩ tĩng Netanyahu đã đĩ c Mĩ xác

nhân. Người đứng đầu Bộ Tổng Lãnh Trung ương của Lực lượng Vũ trang Mới, Tướng Kenneth Mackenzie nhận định rằng, Iran thực sự có khả năng tấn công Israel.

Một khi xảy ra chiến tranh, Tehran có thể sẽ sử dụng số lượng lớn tên lửa để nhắm xa tiến hành oanh tạc Israel. Hiện, Iran có khoảng 3.000 tên lửa để nhắm vào các trạm phóng khác nhau và vẫn đang tích cực nâng cấp các tên lửa để nhắm xa. Phạm vi tấn công của các tên lửa này đủ để bao phủ toàn bộ Israel và thậm chí có thể tấn công châu Âu.

Iran luôn muốn tấn công Israel, một phần là do Tehran luôn có kế hoạch tiêu diệt Israel. Điều này không chỉ vì lý do mâu thuẫn tôn giáo giữa Hồi giáo và Do Thái, quan trọng hơn, cả hai bên đều cho rằng, nước này là trung tâm của những vấn đề thực tiễn liên quan đến lợi ích dân tộc và quốc gia của nước kia.

Một khác, cũng là do Israel đã chặn đứng việc biên và thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng vũ trang của Iran, gây tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Iran. Theo báo cáo của The Jerusalem Post ngày 20/11, một số lượng lớn máy bay chiến đấu của Israel đã không kích đội hình lực lượng Iran đóng tại Syria, hàng chục căn cứ quân sự, trên địa bàn tên lửa và kho vũ khí của lực lượng Quds đã bị hủy diệt.

"Thù mĩ hĩn cũ", Iran đ̣ng lĩn ḳ hoĩ ch "xĩa ṣ" Israel kḥ i ḅ n đ̣ tḥ gị i?

Tḥ ba, 26 Tḥng 11 2019 18:40

